

## กิตติกรรมประกาศ

การวิจัยวิถีชีวิตมุสลิมกับการจัดการศึกษาของชุมชน กรณีศึกษา : ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) นัจมุดดิน ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ในครั้งนี้ ได้รับการส่งเสริมช่วยเหลือและให้กำลังใจอย่างดีเยี่ยมจาก รองศาสตราจารย์ปราณี ทองคำ ดร.จิตติมาธิ อาพัทธนานนท์ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก รองศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญพักตร์ ทองแท้ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมที่เป็นผู้ให้กำลังใจและให้คำปรึกษา อีกทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ธรรมภรณ์ ประธานกรรมการสอบได้แนะนำให้ออกคิดที่ดี และดร.มุฮัมมัดศกรี มั่นยูนู กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ทำให้ผู้วิจัยได้เกิดความเข้าใจศาสนาอิสลามมากขึ้น อาจารย์อัสมัน แดอาลี อาจารย์ประจำภาควิชาอิสลามศึกษา และอาจารย์นอับดุลรากิบ บินนิฮ์สซัน อาจารย์ประจำแผนกวิชามลาญศึกษา ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับศาสนาอิสลาม นายลาเตะ และนางเสาะ หมัด เปรียบเสมือนพ่อแม่ของผู้วิจัย ที่ให้ที่พักอาศัย อาหารการกิน และคำปรึกษาแนะนำตลอดระยะเวลาการทำวิจัยในชุมชนบ้านควนลังงา นายมุฮัมหมัด บาเหมมบูงา คณะกรรมการประจำมัสยิดและนายคอลลอฟ สาห์ราสุหรี บิลาล และครูใหญ่ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)นัจมุดดิน ที่คอยช่วยเหลือด้านข้อมูลและเป็นที่ปรึกษาทางด้านศาสนาอิสลาม นายหะยีคอรอหมาน สาห์ราสุหรี โต๊ะอิหม่ามที่คอยช่วยเหลือและมีความเอ็นดู ห่วงใยผู้วิจัยเหมือนลูกหลานเสมอมา คณะกรรมการประจำมัสยิด ผู้นำชุมชน ครูตาดีกา พ่อแม่พี่น้อง และเด็กๆ ชาวชุมชนบ้านควนลังงาทุกคน ที่เป็นครูแก่ผู้วิจัยได้เรียนรู้วิถีชีวิตของมุสลิม ให้การต้อนรับที่อบอุ่น ดูแล อบรม สั่งสอน ให้เรียนรู้และคอยช่วยเหลือผู้วิจัยตลอดการอยู่ร่วมกัน คอยเป็นกำลังใจให้ผู้วิจัยได้ต่อสู้และทำการศึกษาวิจัยได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เป็นสิ่งที่ผู้วิจัยซาบซึ้งและไม่มีวันลืมเลือนจากความทรงจำได้

อาจารย์นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า อาจารย์ประจำแผนกวิชาพัฒนาสังคม ผู้บังคับบัญชาที่ให้โอกาสผู้วิจัยได้ศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองและคอยเป็นที่ปรึกษาเสมอมา ขอขอบคุณความช่วยเหลือและกำลังใจจากพี่ๆ น้องๆ ผองเพื่อน และสมาชิกครอบครัวสันตะโรทุกคนที่คอยเป็นกำลังใจและคอยช่วยเหลือผู้วิจัยเสมอมา

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ คุณพ่ออรุณ ไชยวิจารณ์ บิดา และ คุณแม่หนูนิส อ่อนสุข มารดา ผู้ให้กำเนิดและคอยอบรมสั่งสอนให้ผู้วิจัยได้ประพฤติกและกระทำแต่สิ่งที่ดีเสมอมา ญาติพี่น้อง ที่คอยห่วงใย เป็นกำลังใจที่สำคัญให้ผู้วิจัยมีความมานะอดทนและพยายามในการทำวิทยานิพนธ์จนแล้วเสร็จด้วยดี

ศรีสุดา ไชยวิจารณ์